

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตาราง แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

ที่	ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม	ประสบความสำเร็จ		หลักฐานยืนยัน ความสำเร็จ
		สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
1	นิทรรศการวิชาการ	✓		รายงานสรุปโครงการ
2	ปฐมนิเทศ	✓		รายงานสรุปโครงการ
3	ปัจฉิมนิเทศ	✓		รายงานสรุปโครงการ
4	อำนวยการสถาบัน	✓		รายงานสรุปโครงการ
5	จัดทำข้อสอบ pre O-net ม.3	✓		รายงานสรุปโครงการ
6	เตรียมความพร้อมและการสอบ O-net	✓		รายงานสรุปโครงการ
7	จัดทำข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2	✓		รายงานสรุปโครงการ
8	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓		รายงานสรุปโครงการ
9	จัดทำป้ายนิเทศงานวิชาการ	✓		รายงานสรุปโครงการ
10	การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	✓		รายงานสรุปโครงการ
11	วัสดุสำนักงานวิชาการ	✓		รายงานสรุปโครงการ
12	พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	✓		รายงานสรุปโครงการ
13	เตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษา	✓		รายงานสรุปโครงการ
14	ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT	✓		รายงานสรุปโครงการ
15	พัฒนางานห้องสมุด	✓		รายงานสรุปโครงการ
16	กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	✓		รายงานสรุปโครงการ
17	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	✓		รายงานสรุปโครงการ
18	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	✓		รายงานสรุปโครงการ
19	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	✓		รายงานสรุปโครงการ
20	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	✓		รายงานสรุปโครงการ
21	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	✓		รายงานสรุปโครงการ
22	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	✓		รายงานสรุปโครงการ

ที่	ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม	ประสบความสำเร็จ	หลักฐานยืนยัน
23	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	✓	รายงานสรุปโครงการ
24	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	✓	รายงานสรุปโครงการ
25	พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์	✓	รายงานสรุปโครงการ
26	ค่ายเสริมในโรงเรียน	✓	รายงานสรุปโครงการ
27	ค่ายดาราศาสตร์	✓	รายงานสรุปโครงการ
28	โรงเรียนพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา	✓	รายงานสรุปโครงการ
29	โรงเรียนมาตรฐานสากล	✓	รายงานสรุปโครงการ
30	พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ	✓	รายงานสรุปโครงการ
31	พัฒนางานธุรการ	✓	รายงานสรุปโครงการ
32	ลดใช้พลังงาน	✓	รายงานสรุปโครงการ
33	พัฒนางานกลุ่มบริหารงานฝ่ายงบประมาณ	✓	รายงานสรุปโครงการ
34	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานธุรการ	✓	รายงานสรุปโครงการ
35	กิจกรรมวันสำคัญ	✓	รายงานสรุปโครงการ
36	พัฒนาและให้บริการสื่อโสตทัศนศึกษา	✓	รายงานสรุปโครงการ
37	พัฒนางานสารสนเทศ	✓	รายงานสรุปโครงการ
38	พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน	✓	รายงานสรุปโครงการ
39	ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพที่ดี	✓	รายงานสรุปโครงการ
40	พัฒนางานชุมชน	✓	รายงานสรุปโครงการ
41	พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม	✓	รายงานสรุปโครงการ
42	พัฒนาศักยภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป	✓	รายงานสรุปโครงการ
43	อย.น้อยในโรงเรียน	✓	รายงานสรุปโครงการ
44	โรงเรียนสุจริต	✓	รายงานสรุปโครงการ
45	To Be Number One (Dancercise)	✓	รายงานสรุปโครงการ
46	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	✓	รายงานสรุปโครงการ
47	ประชุมผู้ปกครองนักเรียน	✓	รายงานสรุปโครงการ
48	พัฒนางานกิจการนักเรียน	✓	รายงานสรุปโครงการ

ที่	ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม	ประสบความสำเร็จ	หลักฐานยืนยัน
49	พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	✓	รายงานสรุปโครงการ
50	งานสถานนักเรียน	✓	รายงานสรุปโครงการ
51	พัฒนางานสถานนักเรียน	✓	รายงานสรุปโครงการ
52	สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	✓	รายงานสรุปโครงการ
53	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	✓	รายงานสรุปโครงการ
54	ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	✓	รายงานสรุปโครงการ
55	กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี	✓	รายงานสรุปโครงการ
56	กิจกรรมทัศนศึกษา	✓	รายงานสรุปโครงการ
57	พัฒนางาน ICT	✓	รายงานสรุปโครงการ
58	บริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง	✓	รายงานสรุปโครงการ
59	ปรับปรุงภูมิทัศน์	✓	รายงานสรุปโครงการ
60	จัดทำอ้อมจันทร์เชียร์กีฬา	✓	รายงานสรุปโครงการ

ปัญหาและอุปสรรค

ด้านบริหารจัดการ

1. งานนโยบายและแผน ควรให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำช่องทางให้ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เช่น เว็บไซต์

ด้านการจัดการเรียนการสอน

1. ผู้สอนขาดเทคนิคการสอน ขาดกิจกรรมการปฏิบัติ เน้นการบรรยายมากเกินไป อธิบายไม่ชัดเจน ขาดการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การวัดและประเมินผลความจำมากกว่าการนำไปใช้ ขาดการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ

ด้านผู้เรียน

1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ตอบสนองการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเท่าที่ควร